

Số: /STTTT-TTBCXB

Lạng Sơn, ngày tháng 01 năm 2020

V/v tuyên truyền các biện pháp để ngăn chặn tai nạn giao thông do uống rượu, bia; tuyên truyền năm an toàn giao thông 2020; Tuyên truyền kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia năm 2020

Kính gửi:

- Báo Lạng Sơn;
- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;
- Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố.

Thực hiện Công văn số 26/UBND-KTN ngày 10/01/2020 của UBND tỉnh về việc tăng cường thực hiện các biện pháp để ngăn chặn tai nạn giao thông do uống rượu bia; Kế hoạch số 02/KH-BATGT ngày 10/01/2020 của Ban An toàn giao thông tỉnh về năm an toàn giao thông 2020; Kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 13/01/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia năm 2020, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị:

1. Tuyên truyền các biện pháp để ngăn chặn tai nạn giao thông do uống rượu bia

Tuyên truyền đến người dân nắm rõ các quy định của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt và Luật phòng, chống tác hại của rượu bia; ngăn chặn kịp thời, giảm tối đa các vụ tai nạn giao thông do các hành vi vi phạm nồng độ cồn và để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho nhân dân vui đón Tết Nguyên đán Canh Tý và Lễ hội Xuân 2020.

Tăng cường thời lượng thông tin, đổi mới cách thức, đa dạng hóa các sản phẩm truyền thông về trật tự an toàn giao thông. Trong đó, tập trung tuyên truyền các quy định tại Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt và Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia, vận động Nhân dân thực hiện quy định “Đã uống rượu, bia không lái xe”.

2. Tuyên truyền năm an toàn giao thông 2020

Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị; kiên trì xây dựng văn hoá giao thông an toàn và thân thiện môi trường cho mọi tầng lớp nhân dân.

Nâng cao hiệu quả các chuyên trang, chuyên mục an toàn giao thông, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật giao thông, các biện pháp phòng tránh tai nạn giao thông, trọng tâm là Luật Phòng chống tác hại của rượu, bia. Nghị định số 100/2019/NĐ-CP, Nghị định thay thế Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô.

Tăng cường, đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật trật tự, an toàn giao thông để nâng cao ý thức tự giác của người tham gia giao thông, đặc biệt đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đến tận cơ sở, phường, xã, thị trấn, tổ dân phố vùng sâu, vùng xa. Tập trung tuyên truyền, vận động thực hiện chủ đề “Đã uống rượu, bia không lái xe”; tập trung vào các đối tượng có nguy cơ gây tai nạn giao thông cao như lái xe khách, người điều khiển xe mô tô, thanh thiếu niên trên địa bàn nông thôn; phát huy hiệu quả hệ thống đài truyền thanh tại các xã, phường, thị trấn.

Tiếp tục tuyên truyền thực hiện chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 23/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện các giải pháp cấp bách bảo đảm trật tự, an toàn trong hoạt động vận tải đường bộ; Chỉ thị số 23/CT-TTg về tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa; Chỉ thị số 32/CT-TTg về tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện giao thông và Chỉ thị số 33/CT-TTg về tăng cường quản lý, lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt; chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 19/01/2018 về việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện.

3. Tuyên truyền kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia năm 2020

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, hành động, tinh thần trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân về chủ trương, mục đích, ý nghĩa của công tác kiểm định chất lượng giáo dục và xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia. Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử và các phương tiện thông tin đại chúng, tạo sự đồng thuận, ủng hộ của toàn xã hội đối với công tác kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia gắn với Chương trình xây dựng nông thôn mới. Đồng thời tuyên truyền và nâng cao nhận thức về việc đổi mới chương trình giáo dục phổ thông.

Tăng cường công tác tuyên truyền và xây dựng các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng về mục đích, ý nghĩa công tác kiểm định chất lượng giáo dục và xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia, tạo sự quan tâm, đồng thuận ủng hộ rộng rãi của xã hội đối với phát triển giáo dục và đào tạo.

4. Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố

Đôn đốc, hướng dẫn Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông; Đài Truyền thanh cấp xã tuyên truyền các nội dung nêu trên./.

Các văn bản liên quan gửi kèm trên iOffice và đăng tải trên trang Thông tin điện tử của Sở Thông tin và Truyền thông tại địa chỉ: <http://stttt.langson.gov.vn/> (Mục Văn bản chỉ đạo điều hành).

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lãnh đạo Sở;
- Phòng TTBCXB, VP;
- Trung tâm CNTT&TT (đăng tải);
- Lưu: VT, TTBCXB (Thịnh).

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Lê Hải Yên